



Title :	ม.แม่ฟ้าหลวงฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงสวรรค์, ฉบับที่ 422 ปี 20 หน้า 3
Date :	ปักษ์วันถึงกันยายน 2554

## ม.แม่ฟ้าหลวงฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช

ในโอกาสที่ทางการเสนอต่อ สหประชาชาติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นแบบอย่างของการสร้างเสริมคุณความดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 2 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ได้จัดงานสัมมนาวิชาการฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ พล.ต.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร พล.ต.อ.เกา สารสิน ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 100 ปีชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมยินดีในวาระที่ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และเพื่อนำเสนอสาระทางวิชาการสู่สังคมใน 4 สาขา คือ ด้าน การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สื่อสารมวลชน ร่วมกับการพัฒนาทางด้านวิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเพื่อจุดประกาย อุดมคติให้กับคนไทยในอันที่จะช่วยกันสร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตัวตนดังที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง

ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกย่องในและต่างประเทศ ท่านได้มีบทบาทและสร้าง คุณูปการให้กับคนไทยและสังคมไทยในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านวิชาการเป็นทั้งผู้ทำงานวิชาการ คือเป็นครูอาจารย์ที่เขียนตำราทาง วิชาการจำนวนมาก และผู้ส่งเสริมงานวิชาการ ทำให้วงวิชาการมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจนได้รับพระราชทานเหรียญชัยมาลาเข็ม ศิลปวิทยา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นเกียรติสูงสุดในทางวิชาการ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากหลายมหาวิทยาลัย รางวัลศิลปิน แห่งชาติ รวมทั้งคำเรียกขานจากประชาชนในนาม ปราชญ์สยาม ปราชญ์รัตนโกสินทร์ และปราชญ์ของแผ่นดิน

โดยดำริถึงคุณงามความดีดังกล่าว รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการเสนอชื่อ ศ.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม unesco ในองค์การสหประชาชาติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกใน 4 สาขา คือ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสาร มวลชน และให้มีการเฉลิมฉลองในปี พ.ศ.2554 อันเป็นวาระ 100 ปีแห่งชาตกาลของท่านโดยจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่างขึ้นตลอดทั้งปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดังกล่าวนี้ มีการบรรยายเสวนาหัวข้อ สานต่อคัมภีร์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สื่อนาคตเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม (ในมุมมองการสานต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ ) โดยนายกร ทัพพะรังสี โดยมี พช.ศ.ทวี สุรฤทธิกุล เป็นผู้ ดำเนินรายการ ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ สานต่อคัมภีร์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สื่อนาคตฯ มุมมองด้านวัฒนธรรมและการศึกษา โดย ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, รศ.อິงอร สุพันธ์วิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พช.ศ.ทวี สุรฤทธิกุลเป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการฯ บริเวณโดยรอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินทร และสถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกส่วนหนึ่งด้วย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมชมจำนวนมาก